

# Thư Tín AHCC

## **BPT/ LTAHCC VÙNG SAN DIEGO GỎI BPT/ LTAHCC VÙNG WASHINGTON DC.**

*BPT/ LTAHCC vùng San Diego đã gửi số 81 cho Ái hữu khắp nơi tuần vừa qua, một số Ái hữu đã nhận được. Một số Ái hữu ở xa như Pháp, Úc, Hòa Lan, Đức, Na Uy có thể chưa nhận được.*

*Chúng tôi vẫn còn nhận được check lai rai trong tháng 08.*

*Chúng tôi phải chờ đến cuối tháng 8 mới tổng kết tài chánh, chi thu. Sau đó sẽ gửi cho các anh bên đó.*

1. Các bài vở nhận được mà chưa đăng

2. Danh sách AHCC

3. Số tiền còn lại trong ngân quỹ của Lá Thư.

*Cho đến bây giờ, báo tin vui cho các anh chị bên đó là số tiền còn lại khoảng \$2,500.*

*Theo kinh nghiệm của BPT vùng San Diego, tiền bưu kiện rất tốn kém khi gửi đi Úc và Pháp, khoảng \$10 cho một cuốn, tiền gửi ở Úc, Pháp hơn cả \$1,000. Hiện nay, hai ái hữu ở Úc là anh Tôn Thất Phát và anh Nguyễn Cừ đã nhận giúp phân phát Lá Thư số 81 cho khoảng 90 ái hữu bên Úc. Tôi gửi một thùng cho anh Phát (khoảng 45 cuốn) và một thùng cho anh Cừ ( khoảng 45 cuốn). Hai anh Phát và Cừ sẽ gửi các Lá Thư trong nội địa Úc, tiết kiệm cho chúng ta khoảng \$400. Ở Pháp, thì anh Nguyễn Tấn Thọ lần trước gửi tặng Lá Thư số 80 cho anh Hoa Trường Xuân, tiết kiệm khá nhiều tiền. Chúng tôi đề nghị các anh liên lạc với anh Xuân, Phát và Cừ càng sớm càng tốt và yêu cầu các anh đó tiếp tục giúp đỡ cho các số tới.*

*Chúc các anh may mắn trong hai số 82 và 83*

### **\* BPT/LTAHCC vùng Washington DC:**

*Hoan nghênh các Ái hữu đã hoàn thành Lá Thư ở nhiệm kỳ 2003, tốt đẹp về hình thức lẫn nội dung. Bây giờ quý Ái hữu có thể “nợ tang bông trang trắng vỗ tay reo” và cũng nên chuẩn bị lần cho một chu kỳ “vác ngựa voi” khác.*

## **▪ ÁI HỮU NGUYỄN XUÂN MỘNG (CALIFORNIA)**

*Mãi cho đến hôm nay tôi mới có thư qua Ban Phụ Trách Lá Thư, vì tôi chờ viết xong bài đóng góp cho lá thư sắp tới tôi mới gửi luôn một thể.*

*Các ái hữu vùng San Diego (được xem như thuộc thế hệ trẻ) đã thực hiện hai Lá Thư 80 và 81 thật đẹp về cả hình thức lẫn nội dung. Xin hoan nghênh tinh thần đóng góp của các ái hữu vùng San Diego. Nay Lá Thư được chuyển sang vùng Thủ Đô Hoa Kỳ gồm nhiều ái hữu trung niên và lão niên. Chúng tôi rất mừng rồi đây sẽ được đón nhận những LT đặc sắc và đầy tình Ái hữu do Quý Anh thực hiện.*

*Ngoài ra tôi còn nhớ buổi chiều từ Trại Họp Bạn HDVN, anh Chí đã cho chúng tôi có dịp ghé thăm Thầy Lê Sĩ Ngạc, và hôm sau cả Thầy và Cô vào trại thăm đón người cháu gái, một Trường Hương Đạo đang ở trong trại ra chơi, nhưng nay thì Thầy không còn nữa. Tôi không ngờ lần tôi được ghé thăm Thầy lúc đó là lần cuối.*

*Kèm theo thư này, xin gửi đến Anh và Ban PTLT bài viết đóng góp cho Lá Thư sắp đến với ý nghĩa một ngày lịch sử trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta, cùng chi phiếu đóng góp cho Lá Thư.*

*Xin chúc các anh chị và các ái hữu trong Ban PTLT luôn luôn sức khỏe và vạn sự tốt lành.*

**\* BPT:** *Hoan nghênh tinh thần xây dựng, đóng góp bài vở và yểm trợ đều đặn của Ái hữu đối với LTCC, đặc biệt là “Kỷ yếu trường Cao Đẳng Công Chánh” mà ái hữu đã góp công đầu để lưu lại cho đời sau.*

## **▪ ÁI HỮU NGUYỄN MẠNH HOÀN (CALIFORNIA)**

*Chân thành cảm ơn quý ái hữu vùng San Diego đã gửi Lá Thư mùa thu 81 đến tay (đổi địa chỉ). Xin*

vui lòng cập nhật trong danh sách AHCC những kỷ tới.

Nay ở tuổi về hưu sống trong giai đoạn ..bệnh....lão . Những lá thư AHCC đã đem lại niềm vui hồi sinh, tim và huyết mạch của mình được nhịp lại với những kỷ niệm hồi thanh xuân...trên các nẻo đường đất nước Việt Nam yêu dấu.

Còn nữa, mình có thể ngồi hàng giờ dờ tên trong danh sách ái hữu và thân hữu (như lật quyển Dictionaire Larousse hồi nhỏ) để hình dung những khuôn mặt, không gian, thời gian. Ôi Thật tuyệt vời!

Kính chúc quý ái hữu vùng Maryland thành công với lá thư 82. Trân trọng kính chào.

**\*BPT:** Xin hoan nghênh những khích lệ nồng nhiệt và yểm trợ tinh thần lẫn vật chất của lão tướng Ái hữu. Chúng tôi có trích đăng cảm nghĩ tốt đẹp của ái hữu đối với Lá Thư vào thư ngõ của BPT để ái hữu bốn phương cùng chia sẻ.

#### ▪ ÁI HỮU LÊ KHẮC THÍ (CALIFORNIA)

Tôi xin gửi bài mừng “ ĐÀI THƯỢNG THỌ VÀ TIÊN THỌ” với 6 tấm hình để xin cho đăng vào Lá Thư . Xin sắp xếp số hình 4 cụ vào bài ĐTT.

Tôi sẽ gửi anh thêm một bài nữa đó là “Lá Thư AHCC và Niềm Vui Tuổi Già”; độ vài trang thôi, trong đó tôi kêu gọi anh em tiếp tay duy trì Lá Thư.

Thăm Anh và các anh trong ban PT Lá Thư . Anh em làm việc chu đáo lắm, tôi được thư anh rồi. Bên này anh em bình yên cả, vụ cháy California, anh em Công Chánh không hề hấn gì. Xin chúc anh em mạnh khỏe.



Ảnh của AH Lê Khắc Thí

**\*BPT:** Ái hữu đã tiên phong trong việc khai sinh Lá Thư, và nay tuổi ngoại bát tuần vẫn quan tâm theo dõi từng bước đi của nó. Ngoài ra ái hữu còn gửi bài vở đều đặn để yểm trợ tinh thần “giữ cho còn có nhau” . Hoan hô lão tướng!

#### ▪ THÂN HỮU LÊ XUÂN KHÊ (CALIFORNIA)

Chúng tôi nhận được quyển “Lá Thư Công Chánh” số 81, tháng 8 năm 2003, bài viết rất hay, hấp dẫn, súc tích , trình bày rất đẹp, mỹ thuật, do Ban Phụ Trách tiên nhiệm , vùng San Diago gửi cho, xin rất cảm ơn quý Bác.

Nguyên tôi là bạn học cùng lớp với anh Nguyễn Tư Tùng trường Bưởi (Hà Nội) hồi 1932 - 1936.

Khoảng thời gian 1963 - 1975, tôi vẫn là đại diện của Bộ Nội Vụ VNCH qua Bộ Công chánh và giao thông VNCH, dự nhiều buổi họp liên Bộ và các vấn đề nhà đất, nên có được biết một số quý vị cao cấp. Ngành công chánh và giao thông thời đó, cho nên khi đọc các Lá Thư, thấy vui vui, vì có nhiều quen biết, có tin tức hoặc bài vở đăng ở Lá Thư.

Trân trọng cảm tạ quý Bác nhiều, và xin kính chúc “Lá Thư Công Chánh” sẽ ra mắt đều đều, và kỳ nào cũng rất hấp dẫn và xuất sắc. Trân trọng.

**\*BPT:** Tập thể Công Chánh rất hoan hỉ có được thân hữu quý hóa như cụ. Nay ở tuổi xấp xỉ cửu tuần mà cụ vẫn theo dõi đọc Lá Thư AHCC. Xin cảm ơn những lời bình phẩm đầy khích lệ và yểm trợ nuôi dưỡng Lá Thư của cụ. Chúng tôi đã cập nhật danh sách và ghi cơ quan cụ phục vụ là Bộ Nội Vụ.

#### ▪ ÁI HỮU NGUYỄN VĂN NGÂN (CALIFORNIA)

Tôi vừa nhận được số 81 LT AHCC ngày 28 tháng 11 anh gửi cho từ ngày 01 tháng 11, với dấu đỏ Media mail kèm phiếu giải thích trực trực của ông Postmaster lịch sự này. Xin cảm ơn Anh rất nhiều đã phiền lòng anh.

Tôi rất mừng đã tiếp đọc hết ngay, báo tin vui của chúng mình và đã điện thoại hoàn lại ngay cuốn 81 chị Huyền đã cho mượn trước với lời dặn dò đặc biệt khi xem xong phải gửi lại chị để cho” các con, cháu” chị, luân phiên đọc.

**\* BPT:** Rất hoan hỉ được tin ái hữu giờ đây đã nhận được Lá Thư số 81. Niềm an ủi lớn cho các BPT là thấy Lá Thư được đón nhận nồng nhiệt và trân quý như đã kể trên. Ngoài ra, BPT cảm ơn ái hữu đã yểm trợ đều đặn cho Lá Thư.

#### ▪ ÁI HỮU PHẠM NGUYỄN HANH (CALIFORNIA)

Tôi rất mừng được biết LTAHCC đã được chuyển đến quý anh vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và tin rằng Lá Thư đầu Xuân Giáp Thân sẽ mang một sắc thái mới, vui tươi và phong phú. Đáp ứng lời kêu gọi của anh Dương, tôi gửi kèm theo đây hai bài:

Bài “Đó Vui Với Chị Hồ” của ái hữu Nguyễn Ánh Dương.

Bài “Tham Gia Ngày Đa Văn Hóa Tại Khu 7 Caltrans” của tôi.

Bài được đánh bằng VPS font, chắc quý anh không có thấy gì trở ngại. Cũng như ái hữu Nguyễn Ánh Dương, tôi xin đề Ban Phụ Trách toàn quyền quyết định về bài viết. Tôi cũng xin được đóng góp \$20.00 để yểm trợ Lá Thư.

Sau hết, tôi xin chúc quý anh trong Ban Phụ Trách dồi dào sức khỏe, bình an và thành công mỹ mãn trong nhiệm vụ “vác ngà voi”.

\* **BPT:** Cảm ơn ái hữu đã gửi bài và hình ảnh về Lá Thư. Đã từng làm công việc “vác ngà voi” nên ái hữu thông cảm những bận rộn của BPT hơn ai cả.

#### ▪ ÁI HỮU PHAN ĐÌNH TĂNG (LOUISIANA)

Lâu ngày chưa gặp lại sau vụ hội ở Los Angeles thì được cú điện thoại thúc viết bài cho LTAHCC. Lúc này công việc nhiều nên phải rút bài cũ trong computer ra để gửi cho đăng LTCC sắp đến. Sở dĩ tôi có bài ấy vì trước đây ban biên tập ở San Diego có gợi ý viết một bài gì thuộc New Orleans như Mardi Gras. Nhưng vì lười, viết không kịp nên nay mới gửi đăng sau.

Anh chị Đôn có rảnh thì mùa Mardi - Gras (khoảng tháng 2 và tháng 3) 2004 về đây xem, nhân thể thăm anh em CC ở New Orleans luôn.

Ở New Orleans và gần đây (Mississippi) có rất nhiều Casinos đủ loại, trên bộ, dưới nước có một cái to lớn ở Biloxi (Mississippi) gọi là “Beau Rivage” rất đẹp. Tụi này hay đến, cốt là đi chơi, ăn ngon mà rẻ. Còn đánh bài thì tốn vài trạ nickel đưa vào Slot machine là xong.

Mong có dịp gặp lại nhau.

\* **BPT:** Nghe ái hữu tả cảnh “Beau Rivage”, mong có dịp gặp ái hữu và quý quyền tại đó một ngày gần đây. Cảm ơn ái hữu đã đóng góp hai bài và yểm trợ tài chánh cho Lá Thư.

#### ▪ ÁI HỮU BỬU HIỆP (CALIFORNIA)

Anh Tôn Thất Duy San Diego vừa mới gửi cho tôi LTAHCC số 81. Tôi rất vui khi đọc xong. Trong Lá Thư này có nhiều bài vở rất đặc sắc, làm người đọc cũng theo dõi tâm tư và hướng đi của người viết, cũng mơ màng, uớt át với bài “Đường Như”, cũng tư tưởng những ngày hào hứng xa xưa ở “Nghe mưa nơi xứ người”, “Nhớ đêm càng mát chiến bào, nắp bình đong rượu nghe sao choáng người”, và người đọc cũng vui vui, ngộ nghĩnh, đắm tình trong “Duyên hay Nợ”. Hay lắm!

Tôi xin gửi đến anh một chi phiếu.

\* **BPT:** Chúng tôi cũng có nhận xét như ái hữu là Lá Thư số 81 đặc sắc cả hình thức lẫn nội dung. Cám ơn sự yểm trợ của ái hữu và Lá Thư còn mong nhận được thêm những vần thơ của ái hữu nữa. BPT ở Bắc Cali đã chuẩn bị để đón Lá Thư trở về chưa?

#### ▪ ÁI HỮU HỒ ĐĂNG LỄ (CALIFORNIA)

Mình phải gửi bài nhạc “Mừng Xuân” để đăng vào Lá Thư AHCC mùa Xuân, nếu quý cụ thấy có thể đăng được. Mình cũng có gửi một cái check \$30 góp phần vào việc thực hiện Lá Thư, chắc trên đó đã nhận rồi.

Mình gửi lời thăm Đôn và phu nhân cùng toàn thể gia đình đều được sức khỏe tốt và an lành. Cho mình thăm tất cả các ái hữu trên đó, kể cả Ngô Năm.

\* **BPT:** Hiên nhiên là đăng vào Lá Thư số 82 này. Còn gì hạnh phúc hơn khi anh em cầm Lá Thư Xuân và hát “Mừng Xuân”. Hobby tay trái của ái hữu thật đáng phục, tiến bộ xa so với những ngày còn cắp sách đi học. Mong một ngày gần đây sẽ nghe được ái hữu biểu diễn nhạc của ái hữu. Cảm ơn ái hữu đã yểm trợ mọi mặt.

#### ▪ ÁI HỮU LÊ THỊ THẠNH (CALIFORNIA)

Tôi là Lê Thị Thanh, xin gửi kèm theo đây money order \$30.00 (ba chục đồng), để đóng góp phần nuôi dưỡng Lá Thư “để luôn còn có nhau”. Nhân tiện cũng xin quý Anh vui lòng nếu có thể được, đặc biệt gửi cho tôi hai thay vì một như thường lệ Lá Thư số 82 sắp tới, để tôi có thể tặng và giới thiệu với bạn tôi nhân dịp Xuân về.

Xin đa tạ và kính chúc tất cả quý vị trong Ban Phụ Trách cùng tất cả quý vị trên khắp năm châu bốn bể và gia đình mọi điều an lành, hưng thịnh và hạnh phúc.

\* **BPT:** Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và yểm trợ Lá Thư của ái hữu. Ban Phụ Trách cũng xin chúc ái hữu năm mới Giáp Thân được “Vạn Sự Như Ý”.

▪ **ÁI HỮU PHẠM BÁ ĐƯỜNG (CALIFORNIA)**

Rất mong quý Anh sẽ hoàn thành tốt đẹp việc biên soạn và ấn hành Lá Thư AHCC Xuân 2004.

Nhân dịp này, kính chúc quý Anh và gia đình năm mới Vạn Sự Như Ý. (Kèm 20 USD nuôi dưỡng Lá Thư)

\* **BPT:** Rất cảm ơn những lời khuyến khích nồng nhiệt của ái hữu, và việc yểm trợ Lá Thư.

▪ **ÁI HỮU TRƯƠNG QUANG TỊNH (CALIFORNIA)**

Xin lỗi quý Anh, thay đổi địa chỉ mà không kịp báo để Lá Thư ái hữu bị trả lại. Tôi cũng đã chung “vác ngà voi” với các anh Ngọ, Bảo, Trung, Tường ...hồi ở Washington State, nên rất biết sự vất vả của quý Anh.

Xin gửi kèm chi phiếu 100 USD để bù lại năm rồi không đóng và không đi họp mặt kỳ rồi.

\* **BPT:** Hoan nghênh ái hữu đã thông báo địa chỉ kịp thời để khỏi đứt liên lạc, và đã yểm trợ mạnh mẽ nuôi dưỡng Lá Thư. Mong tái ngộ nhân dịp Đại Hội AHCC ở California dự định vào cuối năm nay.

▪ **THÂN HỮU HOÀNG THƠ (CALIFORNIA)**

Em tên: Hoàng Thơ, là em của AHCC Trần Đức Hợp. Nhân dịp vừa qua, em có đọc được trong số lá thư 81 của ái hữu Công Chánh.

Với bài “Coi Chừng Cọp” của anh Văn Minh Hồng viết rất dí dỏm dễ thương. Đã tả về những ngày tháng khốn cùng sau ngày 30/04/1975 ở miền đất biên giới miền Đông. Cảm ơn anh Minh Hồng qua bài “Cọp” của anh đã làm cho em hồi tưởng lại những năm 79 - 83 đã sống và làm việc tại đó.

Em xin gửi ủng hộ LT/AHCC tám check \$20.

\* **BPT:** Hoan nghênh bạn đã tham gia vào LTCC với tư cách là thân hữu.

▪ **ÁI HỮU TRẦN THIỆN OAI (CALIFORNIA)**

Tôi vừa nhận được Lá Thư ái hữu Công Chánh số 81. Xin chân thành cảm ơn.

Riêng về Lá Thư số 80, tôi đang chờ và vẫn chưa nhận được. Nếu có thể được, xin ái hữu gửi cho tôi xin Lá Thư này để giúp hồ sơ “Lá Thư AHCC” của tôi được đầy đủ. Xin cảm ơn ái hữu trước.

Nhân đây tôi xin đính kèm chi phiếu \$20 để ủng hộ Lá Thư.

\* **BPT:** LTCC sung sướng thấy mình được ưu ái đón nhận, và được giữ cân trọng trong văn khố của ái hữu. Ban Phụ Trách cảm ơn tinh thần “giữ cho còn nhau” ấy. Đề nghị AH liên lạc với BPT Lá Thư ở San Diego gửi Lá Thư số 80 cho AH.

▪ **ÁI HỮU BỬU HẠP (CALIFORNIA)**

Tôi xin gửi bài “Tướng số và địa lý” này, chỉ có hơn 4 trang, theo như lời anh Dương dặn, đừng quá 4 trang (in).

Trong nhóm anh em chúng mình, có nhóm thì nói nên chú trọng nhiều về những đề tài kỹ thuật, chính trị mà làm chi. Có nhóm thì bảo rằng kỹ thuật thì đầy rẫy ở những tuần san, Nguyệt san, vv . . . mặc sức mà đọc, cần gì phải dùng LTCC?

Phe nào cũng có lý cả. Vì vậy tôi muốn nghe ý kiến của Tân Ban Phụ Trách ở Thủ Đô xem sao? Nếu muốn những bài xã luận thì tôi sẽ gửi thêm.

Mến chào các anh và chúc thành công.

\***BPT:** Ban Phụ trách cố liên lạc với AH bằng thư và điện thoại để hỏi thêm vài điểm để đăng bài trên vào LT, nhưng rất tiếc chưa nhận được hồi âm. Đành chờ đưa vào LT kỳ sau, số 83. Mục đích và chủ trương của LT được nói rõ ở bìa sau của mỗi Lá thư.

▪ **ÁI HỮU NGUYỄN SĨ TUẤT (CALIFORNIA)**

Xin hoan nghênh tinh thần hăng hái của các anh trong Ban Phụ Trách đã đứng ra đảm nhận việc ấn hành LTAHCC. Gồm một thành phần hùng hậu, các cây viết kỳ cựu và đa năng, Ban Phụ Trách lần này hẳn giúp Lá Thư có một sắc thái đặc biệt.

Xin đính kèm một chi phiếu \$20.00 để ủng hộ nuôi dưỡng Lá Thư

\***BPT:** Chúng tôi ngại rằng không đáp lại được kỳ vọng của ái hữu ở số 82 này. Ban Phụ Trách phần lớn ở tuổi hưu trí, “lão lai tài tận” rồi. Nhưng vẫn cố gắng “vác ngà voi” để “Giữ cho còn có nhau”.

▪ **ÁI HỮU HOÀNG THAO (CALIFORNIA)**

*Thân gửi Ban Phụ Trách LTAHCC,*

*Xin cảm ơn đã gửi cho tôi Lá Thư số 81. Ảnh bìa mùa thu đẹp quá. Bài viết đều hay cả, và đọc rất thích thú. Quý hơn nữa lại có danh sách địa chỉ ái hữu cập nhật. Tôi xin kèm theo đây chi phiếu ủng hộ và cũng xin lỗi gửi trễ.*

**\*BPT:** BPT vùng Washington DC xin chuyển đến BPT vùng San Diego những nhận xét tốt đẹp và lời khen ngợi chân thành của ái hữu Hoàng Thao. Cảm ơn ái hữu đã yểm trợ nuôi dưỡng Lá Thư. Chúc ái hữu có nhiều niềm vui trong năm mới.

▪ **ÁI HỮU NGUYỄN VĂN QUÝ (CALIFORNIA)**

*Trước hết tôi xin gửi lời kính thăm quý ái hữu vùng Hoa Thịnh Đốn và gia đình. Đặc biệt là quý Anh Nguyễn Văn Bảnh, và Hoàng Ngọc Ân, mà tôi có mối thân tình đậm đà. Tôi vừa dờn qua Cali được một tháng nay và sau đây là địa chỉ mới của tôi:*

*4230 Westminster Circle, Fremont, Ca 94536.  
Tel : (510) - 744 - 0540*

*Tôi xin kèm theo đây chi phiếu \$20 để nuôi dưỡng LT/AHCC.*

**\* BPT:** Xin chia vui cùng ái hữu đã chuyển về California. Chúng tôi đã cập nhật địa chỉ và điện thoại của ái hữu để “Giữ cho còn có nhau”.

▪ **ÁI HỮU LÝ ĐÃI (CALIFORNIA)**

*Tôi cũng xin gửi các anh một số ảnh để các anh tùy tiện đăng trên Lá Thư. Ngoài ra xin gửi \$30 để đóng góp vào chi phí in ấn Lá Thư.*

*“Vác ngà voi” là sự tự nguyện của một số ái hữu, nay về địa phương HTĐ, nơi ngàn năm văn vật quy tụ nhân tài. Lá Thư sẽ nhờ các anh mà khởi sắc, thêm duyên, hơn cả Lá Thư của San Diago rất là đẹp về hình thức lẫn nội dung.*

*Chúc các anh mạnh tiến để tình ái hữu được thắt chặt nhiều hơn.*

**\*BPT:** Lá Thư đi luân lưu, khi đến địa phương mình thì phải chung nhau ra gánh vác. Hoa Thịnh Đốn là thủ đô của Mỹ quốc nên qui tụ nhiều nhân tài người Mỹ; còn nhân tài Việt Nam qui tụ ở thủ đô tị nạn Việt Nam, đó là quận Cam thuộc tiểu bang California, nơi có nhiều tay làm tăng hương sắc cho LTCC.

▪ **ÁI HỮU NGUYỄN VĂN THÁI (CALIFORNIA)**

*Hôm nay tôi xin gửi đến số tiền \$20 để đóng góp ủng hộ Lá Thư, và cũng rất vui mừng có được các ái hữu lão thành đứng ra “vác ngà voi” không quản ngại khó khăn để Lá Thư Ái Hữu Công Chánh được nhẹ nhàng bay đi khắp nơi trên thế giới. Tiện đây tôi có làm một bài thơ để tặng ái hữu Nguyễn Thúc Minh, người mà tôi được làm việc chung, nay anh đã quyết định về hưu vào cuối tháng 12, năm 2003. Đó là bài thơ “Về Hưu” ghi lại chút kỷ niệm với anh.*

*Xin cảm ơn các ái hữu và kính chúc quý Ban Phụ Trách LT AHCC/HTD được dồi dào sức khỏe, vui hưởng một mùa Xuân thật hạnh phúc bên gia đình.*

**\* BPT:** Theo lời chúc, thì ái hữu Nguyễn Thúc Minh sẽ có ít ra là “hai không” rồi đó. Còn ái hữu thì sao? Bao giờ mới tới kỳ “Không lo thiết kế lại không công trường”?

▪ **ÁI HỮU PHẠM NGỌC KHÁNH (CALIFORNIA)**

*Rất cảm ơn sự cố gắng làm việc của các ban biên tập, sự đóng góp của các ái hữu đã cho tôi món ăn tinh thần, sự nối kết, hồi tưởng để cố níu kéo lại một chút gì còn lại vào cuối cuộc đời.*

*Lá Thư Công Chánh số 81 kỳ này làm tôi rất vui, hình bìa rất súc tích, có chiều sâu trong tinh thần anh em “ái hữu”. Với những sưu tập đầy bổ ích.*

*Kính chúc các anh trong ban biên tập, các ái hữu và gia đình khắp nơi trên thế giới có được sức khỏe tốt để hưởng được những ngày còn vui bên con cháu. Riêng ban biên tập có được nhiều bài vở cho Lá Thư Công Chánh mỗi ngày một phong phú thêm.*

**\*BPT:** Lá Thư 81 xứng đáng nhận được lời khen của ái hữu. Ban Phụ Trách đang chờ bài vở của ái hữu đóng góp vào Lá Thư mùa thu sắp tới.

▪ **ÁI HỮU PHẠM HỮU VĨNH (CANADA)**

*Hồi này nhiều tuổi rồi, tai mắt đều kém, nên các con cho P.C. cũng từ chối vì mắt nhìn không rõ, mà viết cũng vấp và lẫm, lên hàng xuống hàng vô trật tự, viết được cũng là cố gắng lắm, không dám nghĩ tới sắp xếp đánh máy cho gọn đẹp mắt.*

Mong có kịp gặp lại anh em Hoa Thịnh Đốn, nhưng lớn tuổi rồi đi đứng ngại quá. Chúc anh chị cũng như quý quyến vạn sự an khang, chúc toàn ban phụ trách sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn.

\* **BPT:** Đọc những dòng chữ thân tình của ái hữu, liền liền tưởng đến những ngày xa xưa ở Bộ CC, và tiếng cười cởi mở của ái hữu. Mong sẽ gặp lại ái hữu một ngày gần đây, nếu không phải ở Hoa Thịnh Đốn thì ở Montreal.

Bài của ái hữu về tưởng niệm cụ Lê Sĩ Ngạc thật chân tình và cảm động.

#### ▪ ÁI HỮU NGUYỄN VĂN THU (BELGIUM)

Tôi thấy không có ai liên lạc tại Bỉ Quốc nên xin đề nghị các bạn là mình có thể đảm nhận việc liên lạc cho Hội nếu không có gì trở ngại

[thu.nguyenvan@yucom.be](mailto:thu.nguyenvan@yucom.be)

\***BPT:** Rất vui mừng được AH đại diện cho AHCC ở Bỉ. Mong AH liên lạc thường xuyên với BPT.

#### ▪ ÁI HỮU LƯU THÀNH TRUNG (CALIFORNIA)

Vừa rồi tôi có về Việt Nam được dịp cùng một số đồng nghiệp từ Sài Gòn đến thăm một số ái hữu CC ở Cần Thơ. Trong số đó có quý anh như : Trần Văn Quỳnh cựu trưởng khu. Anh Nguyễn Hữu Phương Kỹ sư tu bổ của khu.vv....

Tôi có hình ảnh và bài, nếu quý anh thấy cần, tôi sẽ gửi đến đăng.

\* **BPT:** Mục đích của Lá Thư là “giữ cho còn có nhau”. Vậy nếu ái hữu có tin tức hình ảnh gì thì liên hệ đến các ái hữu, xin gửi cho Lá Thư để phổ biến đến anh em.

#### ▪ ÁI HỮU TRƯƠNG ĐÌNH HUÂN (CALIFORNIA)

Theo chỉ dẫn trong Lá Thư số 81, tôi xin gửi theo đây chi phiếu \$20.00 đóng góp cho chi phí Lá Thư mới.

Luôn dịp, trân trọng nhờ anh vui lòng đính chính giùm một sai lầm liên quan đến số điện thoại của tôi được ghi trên bảng danh sách mới trên lá thư 81. Số điện thoại của tôi là: (949) 888-8831 thay vì số cũ là 714-888-8831. Xin ghi tin này vào hàng đầu của mục thư tín cho dễ nhận.

Tôi cũng xin gửi kèm theo đây bài kêu gọi ủng hộ ấn tống sách “Trung Luận” của ái hữu Nguyễn Văn Hai, tốt nghiệp khóa 1 Công Chánh năm 1950, nhưng không hành nghề Công Chánh mà theo đuổi ngành giáo dục.

Tôi cũng có thể nói không ngoa là sự nghiệp của ái hữu Nguyễn Văn Hai đã chứng minh câu nói bất hủ sau đây của Nã Phá Luân I: “Le Génie n'est qu'une longue patience”.

\*\* “**Trung Quán Luận gồm 27 tác phẩm với 446 bài tụng, chia thành 4 quyển, quyển Một gồm 6 Phẩm. Những bài luận giải sáu Phẩm đầu này của Giáo Sư Hồng Dương đăng trong Nguyệt San Phật Học từ số 83 tháng 6 năm 2001 và sẽ chấm dứt vào đầu năm 2004, gom lại thành tập “Luận Giải Trung Luận”: Tánh Khởi và Duyên Khởi. Tập sách này gồm 680 trang khổ 55” X 8.5” sẽ ấn tống vào dịp kỷ niệm năm thứ 9 Nguyệt San Phật Học, đã phục vụ cho quý độc giả”.**

Mọi chi phiếu xin đề tên Phật Học Inc; xin ghi ủng hộ ấn tống sách “Tánh Khởi và Duyên Khởi”, và gửi đến:

PHẬT HỌC INC

P. O. BOX 22183

Louisville, KY 40252 -1483

\* **BPT:** Tuy trú sở của Ái hữu là California, nhưng các Ái hữu vùng Washington DC được nhiều dịp hội ngộ với Ái hữu trong những buổi họp mặt mấy năm gần đây. Qua điện thoại BPT đã nhận được các ý kiến xây dựng quý báu của ái hữu trong việc hình thành Lá Thư số 82 này.

Lá Thư xin giới thiệu tác phẩm Trung Luận Quán của giáo sư Hồng Dương, tức ái hữu Nguyễn Văn Hai đến các ái hữu.

#### ▪ ÁI HỮU NGUYỄN VĂN MƠ (TEXAS)

Trước hết, tôi xin gửi lời chào mừng và thăm hỏi đến Ban Phụ Trách LTAHCC vùng Hoa Thịnh Đốn trong nhiệm kỳ sắp đến.

Sau đây, tôi xin gửi các bản sao đính kèm để nhờ Ban Phụ Trách xét đăng trong mục Thư tín:

-Thư cảm ơn đề ngày 14/9/03 gửi cho các AHCC ở Nam California.

-Thư đề ngày 20/9/03 gửi Anh Lê khắc Thí.

Tiện đây, tôi cũng xin gửi 2 tấm ảnh chụp nhân dịp Anh Chị AH Lê thành Trinh ghé thăm anh em AHCC chúng tôi tại Austin, Texas trong tháng 7



vừa qua, trên đường đi từ Louisiana qua California để Ban Phụ Trách xét đăng trong mục Sinh hoạt.

Đính kèm 1 chi phiếu \$20 để nuôi dưỡng Lá Thư AHCC.

Thân chúc toàn thể Ban Phụ Trách cùng gia đình được sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới.

**\*BPT:** Hoan nghênh AH trong các hoạt động để “giữ cho còn có nhau” đối với anh em ở đây cũng như ở quê nhà, và tinh thần tương trợ của AH. Thư của AH nói rõ về việc tương trợ đã được đăng lại dưới đây.

*Kính gửi Anh Lê khắc Thí,*

*Trong mục Thư tín của LTAHCC số 81 vừa rồi, ở phần trả lời của Anh về hai anh Nguyễn thế Diễn và Văn văn Đay (trang 9), anh cho biết một số bạn học cũ cùng lớp, các anh Nguyễn tấn Thọ, Hoàng Thao, Võ văn Ngôn đã tìm cách giúp đỡ hai anh Diễn và Đay để chữa bệnh.*

*Thật ra, ngoài số bạn học như anh đã nêu trên, còn có một số bạn học cũ khác nữa đã sẵn sàng đóng góp mà tôi xin liệt kê bổ sung sau đây để tránh sự hiểu lầm gây ấn tượng xấu cho anh em chúng tôi:*

*Lê minh Trí, Mai hiệp Thành, Lê thành Trinh, Nguyễn sĩ Tín, Chu bá Tường, Đỗ hữu Hứa và tôi là Nguyễn văn Mơ.*

*Đính kèm thư anh Nguyễn tấn Thọ cho biết danh sách và số tiền các bạn cùng khóa đã đóng góp tài chánh.*

*Kính chúc anh và gia đình được sức khỏe và mọi sự an lành.*

*Nguyễn văn Mơ*

#### ▪ ÁI HỮU ÁI VĂN (CALIFORNIA)

*Giới thiệu tập truyện “BÊN BỜ HẠNH PHÚC”.*

*Mời các ái hữu đón đọc, tặng bạn bè, và giới thiệu bà con tập truyện “ Bên Bờ Hạnh Phúc” của Tràm Cà Mâu, một cây viết Công Chánh, do ái hữu Ái Văn và Trần Đức Hợp chủ trương và phát hành. Nội dung gồm 15 truyện như sau: Ngục tù êm ái; Mặc Áo Diêm Vương; Xứ Khí Khon; Tấm Lòng Cậu Chó; Cô Bống Nhặng; Ăn và Sống; Tạo Nhân; Đi tìm thú điền viên; Lang vườn bắt đực dế; Ngộ đạo Đất Trời; Vợ hiền; và Triết lý củ khoai. Cám ơn.*

**\*BPT:** Lá Thư xin giới thiệu đến các ái hữu tuyển tập “Bên Bờ Hạnh Phúc” của Tràm Cà Mâu.

Vài đoạn văn trong tuyển tập này đã có đăng trong Lá Thư trước đây và rất được ái hữu bốn phương hâm mộ về văn phong cũng như ý tưởng về Hạnh Phúc và được nhiều AH yêu cầu LT đăng lại. Xin mời quý AH liên lạc với các ái hữu Ái Văn và Trần Đức Hợp để có thêm chi tiết.

#### ▪ ÁI HỮU TỪ MINH TÂM (CALIFORNIA)

*Giới thiệu trang nhà AHCC*

*Kính mời quý ái hữu có internet tìm đọc trang nhà AHCC ở địa chỉ sau:*

*[http:// www.aihuucongchanh.com](http://www.aihuucongchanh.com)*

**\*BPT:** Lá Thư xin phổ biến đến các ái hữu về mạng lưới của nội bộ AHCC. Để có mật khẩu (password), xin email về [aihuucongchanh@hotmail.com](mailto:aihuucongchanh@hotmail.com)

#### ▪ ÁI HỮU QUÁCH HUỆ LAI (FLORIDA)

*Tôi vừa nhận được tin do ái hữu Trần Thị Hòa cho hay là bạn Lê Văn Liêm, kỹ sư Công Chánh khóa 1956 - 1958 đang bị bệnh trầm trọng, phải nhập viện tại Việt Nam. Nhân thấy Lá Thư Công Chánh là nhịp cầu thông tin giữa anh em trong và ngoài Công Chánh, còn tình thân muốn giữ lấy nhau và cũng còn tình thân “lá lành đùm lá rách”.*

*Do sự việc quá khốn khó này nên chúng tôi thiết nghĩ các bạn đã may mắn sang được nước Mỹ tự do này, ăn ở đầy đủ tiện nghi thì nên bớt chút tiền đi ăn tiệm để giúp đỡ một bạn kém may mắn đang trong cơn bệnh hoạn ngặt nghèo, chớ đừng để qua trễ khi nhận được tin anh ấy qua đời và chúng ta chỉ có tắc lưỡi thương xót mà thôi.*

*Mong ban biên tập phổ biến tin này kêu gọi anh em nên gấp rút gửi về cho bạn Liêm trị bệnh. Rất mong việc này cần làm gấp để khỏi hối tiếc. Nên nhớ là tiền nhập bệnh viện và thuốc men ở Việt Nam cũng lên đến trên \$1,000.00*

*Lê Văn Liêm*

*73 Nguyễn Huệ, Sadec*

*Đồng Tháp, Việt Nam.*

**\*BPT:** Hoan nghênh tinh thần tương trợ và tình bạn thắm thiết của ái hữu. Trước đây AHCC chúng ta có lập Ban Tương Trợ, nay không còn nữa, mà do các nhóm đảm trách riêng rẽ để đáp ứng kịp thời và hữu hiệu hơn. LTCC quan tâm đặt biệt đến việc phổ biến và kêu gọi tương trợ. Mong các ái hữu đáp ứng lời kêu gọi của ái hữu Quách Huệ Lai ; và cũng theo lời dặn của AH Lai thì tiền tương trợ bạn Lê

văn Liêm xin gửi đến AH Quách Huệ Lai qua địa chỉ dưới đây (muốn rõ thêm chi tiết, xin điện thoại AH Quách Huệ Lai)

Địa Chỉ nhận tiền: Julie Wu 5284 Shoreline Circle, Sandford, FL 32771

(Trên đây là địa chỉ của chị Trần thị Hòa, kỹ sư cùng khoá với AH Liêm)

Số tiền nhận được sẽ gửi về cho AH Liêm và danh sách các ân nhân sẽ được LTCC thông báo đến toàn thể các AH

#### ▪ **ÁI HỮU NGUYỄN ĐỨC SÚY (CALIFORNIA)**

Tôi xin gửi kèm theo đây bài “Chuyện Phiếm Chính Trị Mỹ” ,” Gắn Đây Ông Đã Làm Gì Cho Tôi”, để quý anh xem và nếu thấy được thì cho đăng vào Lá Thư sắp tới. Tôi rất tiếc là bài không thể đến sớm hơn, làm anh Đôn phải e-mail nhắc nhở.

Tôi cũng xin anh cho đăng vào Lá Thư sắp tới bản Đính Chính về ái hữu Lê Văn Ngâm. Bản Đính Chính này đã tự giải thích (self - explanatory) nên tôi không muốn nói gì thêm để làm mất thời giờ của các anh.

Đính kèm chi phiếu \$20.00 để ủng hộ Lá Thư

Thân chúc quý anh nhiều nghị lực để vác nặng voi và ráng sức ra Lá Thư kịp trước tết.

#### Đính Chính

Trong bài “Tóm Lược Quá Trình và Hiện Tại của các Ái Hữu Lớp Cao Đẳng 1954-1955”, do tôi biên soạn và đăng trong tập Kỷ Yếu Trường Công Chánh ấn hành tháng 1 năm 2000, ở trang số 254, mục 13 về AH Lê Văn Ngâm, có đoạn: “Sau 1975, AH Ngâm và gia đình di cư qua Pháp và sau một thời gian AH Ngâm từ trần ở bên đó”.

Vừa rồi, tôi vui mừng được biết AH Lê Văn Ngâm vẫn còn sống ở Pháp với gia đình, trái với nguồn tin sai lạc mà tôi đã dùng để viết về AH Ngâm trong bài Tóm Lược nói trên. Tôi vô cùng ân hận đã phạm một lỗi lầm to lớn như vậy khi thu thập tài liệu liên quan đến AH Ngâm. Tôi đã nói chuyện và tạ lỗi với AH Ngâm về sự nhầm lẫn đáng tiếc này, và AH Ngâm đã vui lòng thông cảm. Đồng thời, tôi trân trọng yêu cầu quý ái hữu cho thay thế Mục 13 của bài Tóm Lược bằng Mục 13 mới sau đây:

**“13. AH Lê Văn Ngâm: Sau ngày tốt nghiệp, AH Lê Văn Ngâm được bổ nhiệm về phục vụ tại Sở Hàng Hà, Nha Thủy Vận, ở Saigon và giữ**

**chức vụ Trưởng Ty Dụng Cụ. Sau một thời gian, AH Ngâm xin từ nhiệm, ra hoạt động ở khu vực tư và sau đó cùng gia đình qua Pháp. Ở Pháp, AH Ngâm tiếp tục làm việc cho một số công ty tư vụ cho đến ngày hồi hưu. Vợ chồng AH Ngâm hiện cư ngụ ở Paris, có 8 con đã thành đạt và thành gia thất, 25 cháu nội ngoại và Chắt”.**

**Xin cảm ơn AH Lê Văn Ngâm và quý ái hữu Nguyễn Đức Súy**

**\*BPT:** Chuyện chính trị của ái hữu hợp thời lắm. Tài liệu này giúp anh em suy gẫm thêm trong mùa vận động tranh cử này. Cảm ơn ái hữu đã yểm trợ tinh thần và vật chất đều đặn cho Lá Thư

#### ▪ **TÌM TIN TỨC của AH TRẦN CÔNG TÂM, KSCC KHÓA 1961-1965.**

Người em ruột của AH Trần Công Tâm, là anh Trần Công Phước ở Vancouver, nhờ tìm tin tức của anh Tâm, tóm lược như sau:

“Anh tôi tên là Trần Công Tâm, sinh năm 1942, Kỹ sư Công Chánh khóa 1961-1965. Sau khi ra trường Công Chánh, anh làm việc một thời gian ngắn ở Saigon, thì bị đông viên, rồi vào ngành công binh, phục vụ tại Quân Khu tạo tác Cần Thơ. Trước năm 1975, anh là Trung-úy được đổi về làm việc ở quận 5 Saigon. Anh có vợ là chị Lê Hoàng Anh và có nhà ở cư xá Phú Lâm.

Sau năm 1975, anh bị đi cải tạo ở Phú Quốc, rồi Cà Tum (Tây Ninh), tới 1977 thì gia đình mất liên lạc với anh. Có người nói anh đã trốn được ra nước ngoài, người khác nói là anh đã chết trong trại cải tạo. Vì chỉ được nghe truyền miệng qua nhiều người, nên gia đình không thể kiểm chứng được hư thật, và không biết ai là người đầu tiên đưa tin đó.

Kính nhờ quý vị bạn học Công Chánh cũ cùng khóa với anh Tâm hay quý vị ở ngành Công Chánh dò hỏi giúp về tin tức của anh tôi. Tôi rất mang ơn”.

Tran Cong Phuoc 5315 NE 95<sup>th</sup> Street, Vancouver, WA 98665 USA

e-mail: [phuocctran@hotmail.com](mailto:phuocctran@hotmail.com)

**\*BPT:** BPT Lá-thư xin phổ biến việc tìm tin tức này đến các AH và Thân hữu. Tuy đã hơn 25 năm mất tin tức liên lạc, nhưng may ra quý vị thấy có chút tia hy vọng nào về tin tức của AH Trần Công Tâm thì xin gửi thư hay email cho anh Trần Công Phước theo địa chỉ trên. Thay mặt gia đình AH Tâm,LT xin cảm ơn quý vị.